



**แผนยุทธศาสตร์  
ปีพ.ศ.2558-2560**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	1
บทที่ 2 สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน	7
บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น	15
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา	32
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา	34
บทที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	46

# แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

## บทที่ 1

### บทนำ

**ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง ในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์ อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์ นั้น โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16 และมาตรา 17 บัญญัติให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพราะว่าการที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปทางใด จำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคตและแปลงสู่การปฏิบัติ การวางแผนนั้นอาจจะเป็นระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของประชคมท้องถิ่นในอนาคต นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดประเภทของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 3 ประเภท คือ

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวนำครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
3. แผนปฏิบัติการ เป็นการแสดงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง องค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและสร้างความเจริญให้เกิดแก่ชุมชนในชนบท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการแก่ประชาชน จะต้องอาศัยปัจจัยเกื้อกูลหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารหรือทรัพยากรการบริหาร ปัจจัยพื้นฐานในการบริหาร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาตำบล ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมือง รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาและนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้หมดสิ้นไป และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบล ทั้งนี้ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนา ตลอดจนการดำเนินการจัดทำแผนโดยการมีส่วนร่วมของประชาคมและประชาชนในตำบล

### 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเอกสารที่มีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำหนดภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ หรือ จุดมุ่งหมาย แนวทางการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม ชัดเจน และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อให้ทราบทิศทางหรือกรอบของการบริหารงานขององค์กรที่จะปฏิบัติงานไปในแนวทางใด และเพื่อให้มีการวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์นั้น

3. เพื่อให้การบริหารองค์กรก้าวไปข้างหน้า มีความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ

## 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

### ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาว่าจะกำหนดห้วงระยะเวลาเท่าใด โดยกำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมช่วงละ 5 ปี เพื่อใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบนโยบาย ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วจัดทำโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญ

ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วจัดทำโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติใน โครงการดังกล่าว และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ เพื่อดำเนินการตามห้วงเวลาและขั้นตอนที่กำหนดต่อไป

### ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น

### ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น

#### 1. การกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็น “จุดหมาย” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพื่อที่จะส่งผลให้เกิดคุณค่า

ซึ่งตระหนักถึงความสัมพันธ์และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต”

2. การกำหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น (Mision) เป็นการกำหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องทำ โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบแล้วว่าท้องถิ่นต้องการอะไร เป็นอะไรในอนาคต และจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน ปรากฏผนวกกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและความต้องการ/ความคาดหวัง ของทุกฝ่ายในท้องถิ่น

#### ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณะ ดังนี้

1) ต้องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนำไปสู่ภารกิจหลัก และบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน

2) มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

#### ขั้นตอนที่ 6 การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการกำหนดผลสำเร็จที่ต้องการ โดยดำเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้องทำแล้ว การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่น เพื่อนำท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถิ่น และ 2. วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่อง ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถิ่นที่จะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายตามที่กำหนดโดยภารกิจหลักของท้องถิ่น

ในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ การกำหนดวัตถุประสงค์จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจแบ่งขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ออกได้ 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need) / ปัญหา (Problem) / ข้อจำกัด (Constraint) / ศักยภาพ (Potential)

ขั้นตอนที่ 2 การนำเอาปัญหามาวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนนโยบายที่มีอยู่ตลอดจนกำหนดวัตถุประสงค์

#### ขั้นตอนที่ 7 การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

เมื่อได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวคิดหรือวิธีการที่แยกขายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ

องค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร อันเป็นการตอบคำถามว่า “ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร”

ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกรอบชี้แนะหรือส่วนหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งวัตถุประสงค์รวม วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน

#### **ขั้นตอนที่ 8 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น**

เป็นการกำหนดปริมาณงานหรือจำนวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่กำหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของกระบวนการดำเนินงาน โดยมีองค์ประกอบ เช่น ระยะเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานที่ ทรัพยากร ฯลฯ

#### **ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-8 มาจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กำหนดจากนั้นนำร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา และปรับปรุงก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

### **1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

แผนยุทธศาสตร์ (แผนทิศทางหรือแผนกลยุทธ์) มีความสำคัญและประโยชน์ต่อการบริหารงานหลายประการ คือ

1. ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารคิดวางแผน ปรับปรุงองค์กรที่ตนเองรับผิดชอบให้เข้มแข็งมีคุณภาพ และก้าวหน้าอยู่เสมอ
2. ช่วยทำให้ผู้บริหารต้องตั้งตัวคิดตามสถานการณ์ต่างๆ ตลอดเวลา เพื่อวางแผนปรับปรุงองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ให้ทันเหตุการณ์และสามารถมองเห็นภาพของการพัฒนางานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
3. ช่วยระบุถึงโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน จุดยืนในปัจจุบันขององค์กรและคู่ทางในการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งจะทำให้การปรับเปลี่ยนทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น ๆ
4. ช่วยทำให้การวางแผนการดำเนินงานสำหรับแต่ละ โครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร และงบประมาณของแต่ละ โครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
5. ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติมีความเข้าใจร่วมกันที่ถูกต้องและเข้าใจในแนวเดียวกัน ในเรื่องทิศทางและความคาดหวังต่าง ๆ ขององค์กร

6. ช่วยกันทำให้การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรเกิดการประสานงานกัน และผนึกกำลังไปในแนวเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น

7. ช่วยลดความขัดแย้ง และความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเพราะมีจุดร่วมในการทำงานด้วยกัน หากแต่ละฝ่ายในองค์กรขาดจุดร่วมในการทำงานร่วมกัน อันเป็นผลจากการรับรู้หรือเห็นภาพทิศทางขององค์กรไม่ตรงกันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความซ้ำซ้อนในการทำงานขึ้นได้

8. ช่วยให้การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี





## บทที่ 2

### ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

#### 1.1 สภาพทั่วไป

##### 1.1.1 ที่ตั้งและขนาด

ตำบลสมอพลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

##### 1.1.2 เนื้อที่

1.1.2.1 ตำบลสมอพลีมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 5.972 ตร.กม. หรือประมาณ 3,733 ไร่

1.1.2.2 ที่ดินในตำบลสมอพลี ที่ราษฎรถือครองมีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดและที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินเหนียวปนทราย

1.1.2.3 ที่สาธารณประโยชน์ 4 แปลง

- ตั้งอยู่หมู่ 1 จำนวน 99 ตารางวา
- ตั้งอยู่หมู่ 4 จำนวน 1 งาน 72 ตารางวา
- ตั้งอยู่หมู่ 4 จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
- ตั้งอยู่หมู่ 5 จำนวน 3 งาน

##### 1.1.3 ภูมิประเทศ

1.1.3.1 ลักษณะทั่วไปของตำบลสมอพลี เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านทางทิศตะวันตกของตำบล (ไหลผ่านหมู่ 1 และหมู่ 2) และมีคลองชลประทานสายสามตัดผ่าน (หมู่ 1, 2, 3 และหมู่ 6) ทางทิศใต้มีถนนเพชรเกษมตัดผ่านกลางตำบล (หมู่ 1, 2 และ 6) สภาพพื้นที่ทั่วไป เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

1.1.3.2 อาณาเขตของตำบล

ทิศเหนือ	จดตำบลต้นมะม่วง	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้	จดตำบลท่าเสน	อำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก	จดตำบลโพธิ์ไร่หวาน	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก	จดตำบลท่าเสน	อำเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี

##### 1.1.4 จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลสมอพลี แบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน คือ

- หมู่ที่ 1 บ้านสมอพลี
- หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์
- หมู่ที่ 3 บ้านไร่คา
- หมู่ที่ 4 บ้านนาพั่ง
- หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเสื่อ
- หมู่ที่ 6 บ้านดอนพลับ
-

ตำบลสมอพลี ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยทั้ง 6 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมพื้นที่

**1.15 จำนวนสมาชิกสภา อบต.**

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนสมาชิกสภา อบต.		
		ชาย	หญิง	รวม
1	บ้านสมอพลี	1	1	2
2	บ้านโพธิ์	1	1	2
3	บ้านไร่คา	2	-	2
4	บ้านนาพะนัง	2	-	2
5	บ้านห้วยเสือ	2	-	2
6	บ้านดอนพลับ	2	-	2
				12

**1.1.6 จำนวนประชากร**

- จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 801 ครัวเรือน
- ประชากรทั้งสิ้น 2,388 คน แยกเป็น เพศชาย จำนวน 1,096 คน เพศหญิง จำนวน 1,292 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 377 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากร (คน)		
			ชาย	หญิง	รวม
1.	สมอพลี	206	299	389	688
2.	บ้านโพธิ์	214	253	287	540
3.	ไร่คา	119	121	137	258
4.	นาพะนัง	83	107	145	252
5.	ห้วยเสือ	88	155	153	308
6.	ดอนพลับ	91	161	181	342
		801	1,096	1,292	2,388

\*หมายเหตุ ยอดจำนวนประชากรจาก ฝ่ายทะเบียนราษฎร อำเภอบ้านลาด ของวันที่ 18 เดือน มีนาคม 2558

## 1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ

### 1.2.1 อาชีพ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมและมีพื้นที่บางส่วนติดกับถนนเพชรเกษมเหมาะกับการตั้งธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการค้าและบริการ โดยส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพในการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพค้าขาย

### 1.2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

▪ ปิมน้ำมัน	จำนวน	1	แห่ง
▪ บริษัทขายส่งปูนซีเมนต์	จำนวน	1	แห่ง
▪ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3	แห่ง
▪ อู่ซ่อมยานยนต์	จำนวน	5	แห่ง
▪ โรงสีข้าว	จำนวน	1	แห่ง
▪ โรงงานกล้ายกวน	จำนวน	2	แห่ง
▪ อู่ซ่อมแอร์รถยนต์	จำนวน	1	แห่ง
▪ ร้านทำผม	จำนวน	4	แห่ง
▪ ร้านค้าทั่วไป	จำนวน	30	แห่ง
▪ ศูนย์บริการตรวจสภาพรถ	จำนวน	1	แห่ง
▪ รีสอร์ท	จำนวน	1	แห่ง
▪ บริษัทเสริมสุข (จำกัด) มหาชน	จำนวน	1	แห่ง
▪ บริษัทแลคตาซอย (จำกัด)	จำนวน	1	แห่ง
▪ ร้านประดับยนต์ติดตั้งเครื่องเสียง	จำนวน	1	แห่ง
▪ บริษัท T.O.T. จำกัด (ก่อตั้งเก็บของ)	จำนวน	1	แห่ง

## 1.3 สภาพทางสังคม

### 1.3.1 การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา/อนุบาล จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย
  - โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชารังสรรค์) ครู 5 คน
  - ประถมศึกษามีนักเรียน 50 คน
  - ระดับอนุบาลมีนักเรียน 20 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมอพลี
3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง

### 1.3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา

ตำบลสมอพลี มีวัดจำนวน 4 แห่ง คือ

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ▪ วัดท่าไชยศิริ | ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 |
| ▪ วัดโพธาवास    | ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 |
| ▪ วัดกลางวนาราม | ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 |
| ▪ วัดห้วยเสือ   | ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 |

### 1.3.3 สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลี ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 คน และ อัตราร่าง 8 คน เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 คน นักการแพทย์แผนไทย 1 คน รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 11 คน และ อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 49 คน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

### 1.3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- บัณฑิตตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

## 1.4 การบริการพื้นฐาน

### 1.4.1 การคมนาคม

ในเขตตำบลสมอพลีใช้การคมนาคมเป็นหลักโดยมีเส้นทางดังนี้

- ถนนสายเพชรเกษมตัดผ่านท้องที่หมู่ 2 หมู่ 1 และหมู่ 6
- ถนนคอนกรีตสายเลียบแม่น้ำเพชรตัดผ่านจากตำบลท่าเสา เข้าทางทิศตะวันตกของตำบลสมอพลี ในท้องที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ไปยังถนนสายเพชรเกษมส่วนถนนที่ใช้ติดต่อการคมนาคมภายในตำบลมีโครงสร้างที่ต่อเนื่องกันทั้งตำบล

### 4.1.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- แม่น้ำเพชรบุรี จำนวน 1 สาย ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2

### 4.1.3 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง
- บ่อบาดาล 3 แห่ง
- สระน้ำ 12 แห่ง
- คลองชลประทาน 1 แห่ง (ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,6)
- ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง

### 4.1.4 การไฟฟ้า

ตำบลสมอพลี มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการครบทุกหลังคาเรือน

### 4.1.5 การโทรคมนาคม

- มีโทรศัพท์ตามบ้านในท้องที่ครบทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับบริการประชาชน จำนวน 10 ตู้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 และ หมู่ 6

## 1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

### 1.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ต้นตาล

### 1.5.2 มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน
- อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
- ทีมกู้ชีพ กู้ภัย
- ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศชต)

### 1.6 ศักยภาพในตำบล (ปี59)

#### ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

##### (1) จำนวนบุคลากร จำนวน 21 คน

##### 1) ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 11 คน

- |                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| - นายชวลิต     | สังข์สน         | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                       |
| - นางสาวมิตา   | เชิดชานาญ       | หัวหน้าสำนักงานปลัด                             |
| - นายภูภัย     | เผือกเงิน       | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                |
| - นางอารีย์    | เหลียมเพชร      | นักพัฒนาชุมชน                                   |
| - นางสาวชุตินา | สงเงิน          | เจ้าพนักงานธุรการ                               |
| - นางชุลีพร    | เลาหะสัมพันธ์พร | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                         |
| - นางณัฐจิรา   | ปลั่งดี         | ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก                              |
| - นางสาวใจ     | มุงดี           | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) |
| - นายพิเชษฐ์   | หวานไกล         | พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)         |
| - นายสรราชัย   | ข้างพลาย        | ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)                      |
| - นายดำรง      | ทองเพชร         | คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)                 |

##### 2) ตำแหน่งในส่วนการคลัง จำนวน 4 คน

- |                 |            |                                       |
|-----------------|------------|---------------------------------------|
| - นางศุภานน     | สีบสมบัติ  | ผู้อำนวยการกองคลัง                    |
| - นางสาวกนกอร   | แดงอวบ     | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้              |
| - นางสาววรางคณา | เครือเหล่า | เจ้าหน้าที่พัสดุ                      |
| - นางสาวมาลัย   | น้อยจริง   | นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) |

##### 3) ตำแหน่งในส่วนโยธา จำนวน 6 คน

- |                |             |                                 |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| - จ.ส.อ.พิสิฏฐ | นาคทับ      | ผู้อำนวยการกองช่าง              |
| - นายนพพล      | พราหมณ์ฤกษ์ | นาย ช่างโยธา                    |
| - นายวรภัทร    | นุชเจริญ    | คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ)   |
| - นายประยุทธ   | อยู่สุข     | คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถขยะ) |
| - นายไฟโรจน์   | บุตรนามทอง  | คนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถขยะ) |
| - นายครรชิต    | มากศรี      | คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) |

##### (2) ระดับการศึกษา

- |                           |       |      |
|---------------------------|-------|------|
| 1) จบปริญญาโท             | จำนวน | 5 คน |
| 2) จบปริญญาตรี            | จำนวน | 8 คน |
| 3) จบอนุปริญญา/ปวท./ ปวส. | จำนวน | 2 คน |
| 4) จบปวช./ม.6             | จำนวน | 2 คน |
| 5) จบประถมศึกษาปีที่ 6    | จำนวน | 2 คน |

**ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่**

**(1) การรวมกลุ่ม/กองทุนของประชาชน**

จำนวนกลุ่มทุกประเภท	24	กลุ่ม
จำนวนกองทุนทุกประเภท	7	กองทุน
- กลุ่มเกษตรกร	1	กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์	1	กลุ่ม
- กลุ่มชมรมฅาปณกิจ	1	กลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ	6	กลุ่ม
- กลุ่มสตรีอาสา	6	กลุ่ม
- กลุ่มเยาวชน	1	กลุ่ม
- กลุ่มอาสาสมัคร	1	กลุ่ม
- กองทุนหมู่บ้าน	6	กองทุน
- กลุ่มผู้สูงอายุ	1	กลุ่ม
- กลุ่มปุ่ยวิสาหกิจชุมชน	1	กลุ่ม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลโตนด	1	กลุ่ม
- กลุ่มรักสมอพลี้อย่ยืน	1	กลุ่ม
- ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสมอพลีอ	1	กลุ่ม
- กลุ่มทำนาตำบลสมอพลีอ	1	กลุ่ม
- กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน	2	กลุ่ม
- กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ	1	กลุ่ม
- กองทุนสวัสดิคการชุมชน	1	กองทุน

**(2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)**

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการทำ การเกษตร มีถนนลาดยางผ่านสามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอและจังหวัดได้สะดวก มีแม่น้ำเพชรบุรีไหล ผ่าน และมีทรัพยากรธรรมชาติที่พร้อมจะพัฒนา และมีทำน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดท่าไชยศิริ สามารถพัฒนามาเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้

รายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558)

รายละเอียด รายรับ	จำนวนเงิน (บาท)
หมวดภาษีอากร	665,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	198,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	1,033,000.00
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	10,647,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,000
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	3,640,000.00
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>15,320,000.00</b>

รายละเอียด รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
งบกลาง	427,600.00
งบบุคลากร	5,907,800.00
งบดำเนินงาน	4,161,400
งบลงทุน	4,030,200.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	768,000.00
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>15,320,000.00</b>

**สถิติรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี**

ปี พ.ศ.	รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง	รายได้ที่ส่วนราชการ จัดเก็บให้	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรางวัลในการ ปฏิบัติงานที่ดี	รวม
2557	896,000	9,204,000	3,640,000	-	13,200,000
2558	1,033,000.00	10,647,000.00	3,640,000.00	-	15,320,000.00
2559	1,123,000	11,337,000	3,640,000	-	16,100,000

**สถิติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี**

ปี พ.ศ.	รายจ่าย งบกลาง	หมวด เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณ- ูปโภค	หมวดเงิน อุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน & สิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่นๆ	รวม
2557	507,600	4,991,600	348,000	3,784,100	205,000	872,000	2,814,700	25,000	13,200,000
2558	427,600	5,559,800	348,000	3,951,400	210,000	768,000	4,030,200	25,000	15,320,000
2559	430,500	5,696,020	348,000	4,996,500	360,000	570,000	2,785,700	25,000	16,100,000



## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	1
บทที่ 2 สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน	7
บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น	15
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	31
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	33
บทที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	58

### บทที่ 3

## การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น

### หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### วิสัยทัศน์ประเทศ

มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้รู้เท่าทันโลก ครอบครัวยุบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

#### พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้

1. พัฒนาคณะให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้คุณภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพ และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ โลจิสติกส์ พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการแข่งขัน และกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นธรรม และมีการสร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากรคุ้มครองสิทธิ และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างกลไก และกฎระเบียบที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ทุกภาคี ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอำนาจ และกระบวนการที่ทุกภาคส่วนร่วมในการตัดสินใจ สู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ทรัพยากร

### **วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก**

เพื่อให้สอดคล้องกับบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวในอนาคต และเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนาไว้ ดังนี้

#### **วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่างสมดุล ระหว่างการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนำไปสู่การพึ่งตนเอง และลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
3. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ของสินค้าและบริการ บนฐานความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อทำให้มูลค่าการผลิตสูงขึ้น
4. เพื่อสร้างความคุ้มกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงให้กับภาคการเงินการคลังพลังงาน ตลาดปัจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
5. เพื่อสร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนให้เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ประชาชนในทุกส่วนอย่างเป็นธรรม
6. เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้พื้นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งในรุ่นปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเป็นธรรมและอย่างยั่งยืน

7. เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับการเสริมสร้างกลไก และกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

#### **ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ**

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆภายในประเทศที่มีศักยภาพ แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคน ในสังคม และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเป็นรากฐานการดำรงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถดำรงอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

#### **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10**

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2549 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลเป็นธรรม และยั่งยืนมุ่งสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือมุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ในการนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ให้มีความสำคัญกับ
  - การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
  - การเสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งการและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศให้มีความสำคัญกับ
  - การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
  - การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
  - การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล

3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ
  - การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบน

ฐานความรู้และความเป็นไทย

- การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
- การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการ

พัฒนาอย่างเป็นธรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับ

- การรักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศ
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งเสริมสร้าง

ความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ

- การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมไทย

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการ

ประเทศ

- สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการแทนการกำกับ

ควบคุมและทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา

- การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง

- ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล

- การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา

- การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลย

ภาพและยั่งยืน

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

### ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด

จุดแข็งที่สำคัญของจังหวัด คือ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั่วประเทศ (ทะเล ป่าเขา แม่น้ำ วัด วัง โบราณสถาน แหล่งศิลปวัตถุ) อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวจุดต่างๆ มีแหล่งน้ำและระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่การเกษตร รวมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ โครงการพระราชดำริ อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่สำคัญของจังหวัด คือ ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเริ่มเสื่อมโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่นและมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง รวมทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต การผลิต และการบริหารจัดการ

### วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าเที่ยว น่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล

### เป้าประสงค์

1. เพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด
2. ลดปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

### ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา (ยุทธศาสตร์)

#### 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรเป้าหมายและอาหารปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา 1.2 สนับสนุนการเพิ่มปริมาณและมูลค่าสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

แนวทางการพัฒนา 1.3 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตร

แนวทางการพัฒนา 1.4 ส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอ

แนวทางการพัฒนา 1.5 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน

แนวทางการพัฒนา 1.6 ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา 1.7 พัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ผลิตด้านเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป

## **2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว**

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์และกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนวทางการพัฒนา 2.2 ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก

แนวทางการพัฒนา 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา 2.4 พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา 2.5 บูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

## **3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย**

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากมลพิษ ภัยธรรมชาติ สาธารณภัย และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและแม่น้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

## **4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นสังคมเข้มแข็งบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม**

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน และพัฒนาเครือข่ายชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องแก่กลุ่มเยาวชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และ SMEs

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 พัฒนาสังคมบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

## นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี ประจำปี 2557

### พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

ปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และอำนวยความสะดวกในชุมชน โดยการดำเนินกิจกรรม โครงการเกี่ยวกับ

1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
3. พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน
4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

### พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรพอเพียง

### พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่กลุ่มชุมชน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
2. ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ สังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ด้อยโอกาส
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตกเกณฑ์ จปฐ. และผู้ยากจน
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมศาสนา
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติกรรมถึงการควบคุมการแพร่ของยาเสพติด
8. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
9. การป้องกันการระบาดของ ควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
10. ส่งเสริมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

### พัฒนาด้านการบริหารการปกครอง

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และการบริหารจัดการที่ดี
3. การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

### พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์ และยั่งยืนตลอดไป
2. สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ



## พัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

### ปัจจัยและสภาพการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาจากปัจจัยภายใน และภายนอก ได้ข้อมูลดังนี้

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	แนวโน้มของปัญหา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ - งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างถนนได้ตลอดสาย เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด - น้ำประปาไม่ครบทุกหลังคาเรือน - แหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติ และที่สร้างขึ้น มีความตื้นเขินและชำรุด - ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมพื้นที่	หมู่ที่ 1-6	ประชาชนทั่วไป	ลดลง เนื่องจาก 1. คณะผู้บริหารได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 2. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมพื้นที่ 3. จัดตั้งงบประมาณด้านไฟฟ้าสาธารณะ และประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	แนวโน้มของปัญหา
<p>2. ด้านเศรษฐกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ</li> <li>- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</li> <li>- ขาดแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้</li> <li>- กลุ่มอาชีพไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ ขาดความรู้เรื่องตลาด</li> <li>- ประชาชนมีหนี้สินภาคครัวเรือนสูง</li> </ul>	<p>หมู่ที่ 1-6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกร</li> <li>- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ</li> <li>- ประชาชนทั่วไป</li> </ul>	<p>ทรงตัว เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สภาพดิน น้ำ อากาศมีความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้กระทบถึงภาคการเกษตรผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำลง</li> <li>2. การสร้างงาน สร้างรายได้สร้างอาชีพที่ผ่านมา การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็งสาเหตุมาจากสมาชิกกลุ่มมาจากหลายอาชีพ ทำให้เวลาไม่ตรงกัน ความต้องการต่างกัน และเมื่อผลิตสินค้าแล้วไม่มีตลาดรองรับ</li> <li>3. การดำเนิน การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องค่อยเป็นค่อยไปจึงจะปรากฏผลชัดเจน</li> </ol>
<p>3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. อบต.มีอำนาจในการจัดการศึกษาเฉพาะในเรื่องที่ถ่ายโอน</li> <li>2. วิถีชีวิตในปัจจุบันทำให้เด็กและเยาวชนลดความสนใจในหลักธรรมศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม</li> </ol>	<p>หมู่ที่ 1-6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนทั่วไป</li> <li>- นักเรียน</li> <li>- เยาวชน</li> </ul>	<p>ทรงตัว เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. อบต.สามารถจัดการศึกษาได้เฉพาะในเรื่องที่ถ่ายโอน</li> <li>2. การประสานงานระหว่าง อบต.กับวัด ยังไม่ต่อเนื่อง</li> </ol>

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	แนวโน้มของปัญหา
<p>4. ด้านสังคม</p> <p>1. งบประมาณไม่เพียงพอกับความ ต้องการของผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส</p> <p>2. ส่วนมากผู้ได้รับความเดือดร้อนจะ ไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือ เพราะจะ เลือกกันในระบบญาติ</p> <p>3. ผู้รับเบี้ยยังชีพบางราย จะ ไม่ได้รับ เงิน เพราะบุตรหรือผู้รับมอบอำนาจ นำเงินไปใช้เอง</p>	หมู่ที่ 1-6	ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส	ลดลง เนื่องจาก 1. รัฐบาลให้งบประมาณ การ ช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น และทั่วถึง 2. การคัดเลือกผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ หรือการช่วยเหลือด้านสังคม มี คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงมากขึ้น 3. ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพพิจารณาเลือก บุตรหรือผู้รับมอบอำนาจที่ไว้ใจ ได้และมีความรับผิดชอบ ในการ เลี้ยงดูเอง / อบต.ออกแจกเบี้ยยัง ชีพให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง
<p>5. ด้านสาธารณสุข</p> <p>1. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในเรื่องของ โรค ไข้เลือดออก และการกำจัดยุงลาย</p> <p>2. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องโรคเอดส์ และการป้องกัน</p>	หมู่ที่ 1-6	ประชาชนทั่วไป	ลดลง เนื่องจาก 1. อบต.สมอพลีร่วมกับสถานี อนามัยในพื้นที่ ให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก และการกำจัด ยุงลายโดยใช้เครื่องพ่นหมอกควัน การใช้ทรายอะเบท ในการ กำจัดลูกน้ำตามครัวเรือน 2. อบต.สมอพลีร่วมกับสถานี อนามัยจัดโครงการอบรมให้ ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ใน เรื่องการป้องกันโรคเอดส์

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	แนวโน้มของปัญหา
<p>6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. พื้นที่บางส่วนของตำบลอยู่ในบริเวณแม่น้ำเพชรบุรี</p> <p>2. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>หมู่ที่ 1-6</p>	<p>ประชาชนทั่วไป</p>	<p>1. อบต. สมอพลีมีการพัฒนาปรับปรุง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. ณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>7. ด้านการบริหารองค์กร</p> <p>1. ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี</p> <p>3. อบต. มีอำนาจกระทำการได้ในเฉพาะเรื่องที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ</p>	<p>อบต. สมอพลี</p>	<p>คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้าง</p>	<p>ลดลง เนื่องจาก</p> <p>1. อบต. มีงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ทันสมัย</p> <p>2. อบต. สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน</p> <p>3. อบต. ถือหลักการบริหารแบบล่างขึ้นสู่บน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของอบต.</p>

ปัจจัยภายใน	ประเด็นสำคัญ	จุดแข็ง( + ) จุดอ่อน( - )
1.ด้านการบริหารงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การแบ่งส่วนราชการ อบต.สมอพลีอแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น 3 ส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนอย่างชัดเจน</li> <li>- การวางแผน ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดปัญหาและความต้องการ</li> <li>- การประสานงาน มีการประสานงานจากทั้งภายในและภายนอกและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานอื่น</li> <li>- การกำกับดูแล การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอบต.ซึ่งจะมีหน่วยตรวจสอบทั้งจากจังหวัด อำเภอ และฝ่ายประชาชน</li> </ul>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
2. ด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติตำบล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานของอบต.ต้องยึดตามแนวทางของระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p style="text-align: center;">+</p>
3. ด้านบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตรากำลัง มีเพียงพอต่อปริมาณงาน</li> <li>- คุณภาพ อบต.มีบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำงานภายในอบต.มีความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบันและโปร่งใสตรวจสอบได้</li> <li>- วินัย เจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกคน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในระเบียบ วินัยได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีการประพฤติผิดวินัย</li> <li>- ทักษะคิด ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่บางคนยังขาดทักษะคิดในเรื่องการมีส่วนร่วม และการพัฒนาองค์กรให้มีเป้าหมาย ซึ่งยังต้องการพัฒนาด้านความคิดและสร้างทักษะคิดที่ดีต่อองค์กร</li> </ul>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ปัจจัยภายใน	ประเด็นสำคัญ	จุดแข็ง(+) จุดอ่อน(-)
<p>4. ด้านงบประมาณ</p>	<p>- พฤติกรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่เป็นอย่างดี สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>- อบต.สมอพลีมีอิสระในการบริหารงานการเงิน ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ</p> <p>- อบต. สมอพลี ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใสส่งผลดีต่อการบริหารงาน</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
<p>5. ด้านระบบฐานข้อมูล</p>	<p>- อบต. มีการจัดเก็บข้อมูลภายในท้องถิ่นเอง รวมถึงข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรง</p>	<p>+</p>
<p>6. ด้านการประสานงาน การอำนวยความสะดวก ร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การให้ความร่วมมือการประสานงาน รวมถึงการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งในภาครัฐ องค์กร รวมภาคประชาชนก็ให้ความร่วมมือด้วยดี</p>	<p>+</p>
<p>7. ด้านทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน</p>	<p>- ด้านทรัพยากรในการอำนวยความสะดวกในการพัฒนามีเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ</p>	<p>-</p>

ปัจจัยภายนอก	ประเด็นสำคัญ	จุดอ่อน(-) จุดแข็ง(+)
1. ด้านการเมือง	<p>- ระดับความขัดแย้งทางการเมืองไม่รุนแรงมากนัก โดยภาพรวมสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองให้สอดคล้องกับภารกิจของอบต. ตามระเบียบ ข้อกฎหมายได้</p> <p>- กลุ่มผลประโยชน์ ไม่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการบริหารงาน โดยภาพรวมอบต. สามารถดำเนินงานด้านกิจการของอบต. ได้ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ไม่มีกลุ่มผลประโยชน์แอบแฝงทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
2. ด้านเศรษฐกิจ	<p>- เศรษฐกิจในภาพรวมของตำบลยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากเศรษฐกิจระดับชาติส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่าย</p>	<p style="text-align: center;">-</p>
3. ด้านสังคม	<p>- สังคมอยู่ในระดับที่มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและร่วมมือในกิจกรรมของอบต. เป็นอย่างดี</p> <p>- ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">-</p>
4. ด้านนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย	<p>- นโยบายของรัฐบาลในการกระจายอำนาจและรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแก้ไขปัญหากฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น</p>	<p style="text-align: center;">+</p>

ปัจจัยภายนอก	ประเด็นสำคัญ	จุดอ่อน(-) จุดแข็ง(+)
5. ด้านเทคโนโลยี	- เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วในขณะที่หน่วยงานราชการมีขนาดใหญ่ ทำให้การประสานงานเพื่อใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติ มีความล่าช้ารวมทั้งบุคลากร ของหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อปฏิบัติงาน	-



การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ  
ท้องถิ่น ด้วยภาค SWOT Analysis ได้ข้อมูลดังนี้

#### จุดแข็ง

1. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง
2. ระบบการบริหารจัดการขององค์กรมีความเข้มแข็ง
3. มีทุนทางสังคม มีความเป็นพี่น้อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้รู้ต่างๆ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4. มีกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในหมู่บ้าน

#### จุดอ่อน

1. ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มแบบเข้มแข็ง
3. เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ขาดทักษะการบริหารจัดการด้านตลาด
4. ประชาชนยากจน รายได้ไม่แน่นอน
5. ขาดแหล่งธุรกิจและพานิชยกรรม
6. ขาดแคลนแหล่งน้ำ

#### โอกาส

1. รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีอำนาจในการบริหารงานอย่างเต็มที่  
ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นของตน
2. การดำเนินชีวิตตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง”

#### อุปสรรค

1. รายได้ขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องพัฒนา
2. ไม่มีแหล่งน้ำทางการเกษตร
3. อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ทำการเกษตร รายได้หลักมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร  
ราคาสินค้าทางการเกษตรในบางครั้งตกต่ำ
4. ภัยธรรมชาติ ภูมิอากาศแปรปรวน ภาวะขาดแคลนน้ำ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น
5. การกำหนดราคาสินค้าทางการเกษตร ขึ้นอยู่กับกลไกจากตลาดภายนอก

จากการวิเคราะห์สภาพตำบลสมอพลือ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis แล้วทำให้เราทราบว่า องค์กร  
บริหารส่วนตำบลห้วยลึก มีระบบบริหารและการจัดการที่ดี มีความรวดเร็ว มีความเข้มแข็ง และยังได้รับ  
ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำกิจกรรมต่างๆ จากประชาชนในตำบล บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการ  
ทำงาน ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างรายได้ จุดอ่อนคือขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ประชาชนมีฐานะยากจน รายได้ไม่แน่นอน ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

กลุ่มอาชีพไม่มีระบบบริหารจัดการด้านตลาดที่ดี ขาดแหล่งธุรกิจและพานิชยกรรม ขาดแหล่งน้ำในการทำ  
การเกษตร จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ยังมีโครงการอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการพัฒนา แต่องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณรายได้

## บทที่ 4

### วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

#### วิสัยทัศน์ (vision)

สมอพลือ เป็นดินแดนที่น่าอยู่ พื้นฟูชีวิตเกษตร เศรษฐกิจมั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี

#### พันธกิจ (mission)

- 1 จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก
- 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน
- 3 ส่งเสริมด้านการศึกษาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจ
- 5 จัดให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเกษตร
- 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนวิถีชีวิตของชุมชน

#### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- 1 สินค้าการเกษตรปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- 2 สมอพลือ ผ่านเกณฑ์ชุมชนน่าอยู่ เข้าสู่ ASEAN
- 3 สมอพลือ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม
- 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ
- 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
- 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และชุมชน
- 5 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน
- 6 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

- 1 จัดสวัสดิการคุ้มครองทางสังคมทั้งในด้านสุขภาพ สวัสดิการทางสังคม และความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน
- 2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬา และนันทนาการ
- 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น

- 4 ส่งเสริมและบำรุงรักษา และอนุรักษ์สถาบันศาสนา
- 5 พัฒนาพฤกษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 6 จัดบริการด้านสาธารณสุข ทั้งด้านส่งเสริมป้องกันการรักษาและฟื้นฟู
- 7 พัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ
- 8 จัดให้มีน้ำเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอ
- 9 สนับสนุนขบวนการประชาสัมพันธ์ทุกระดับ
- 10 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 11 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการพัฒนารายได้
- 12 พัฒนาสถานที่พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาให้บริการ
- 13 เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 14 จัดบริการด้านสาธารณสุข ปลอดภัย สาธารณูปการและ โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- 15 ลดต้นทุน การผลิตของเกษตรกร
- 16 สนับสนุนสินค้าปลอดสารพิษ
- 17 พัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- 18 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
- 19 จัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะได้ด้วยตนเอง
- 20 การพัฒนาชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## บทที่ 5

### ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ กำหนดไว้ 6 ด้านประกอบด้วย

#### 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม

- แนวทางการพัฒนา
1. จัดสวัสดิการคุ้มครองทางสังคมทั้งในด้านสุขภาพ สวัสดิการทางสังคม และความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬา และนันทนาการ
  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมบำรุงรักษาและอนุรักษ์สถาบันศาสนาและวัฒนธรรม
  5. จัดบริการด้านสาธารณสุขป้องกันและรักษา

#### 2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ

- แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ
  2. จัดให้มีน้ำเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอ

#### 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

- แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนขบวนการประชาสังคมทุกระดับในการพัฒนาท้องถิ่น
  2. พัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการพัฒนารายได้
  4. พัฒนาสถานที่พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้บริการ
  5. เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และชุมชน

- แนวทางการพัฒนา
1. จัดบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  2. สร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาทั่ว

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

- แนวทางการพัฒนา 1. ลดต้นทุน การผลิตของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก + ปุ๋ยชีวภาพ  
2. ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนา 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สวยงาม  
2. จัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะด้วยตนเอง

## ปัญหาและสถานการณ์ที่มีผลกระทบการพัฒนาของตำบลสมอพลือ

### 1.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

#### ด้านคมนาคม

- ถนนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ฝุ่นฟุ้งกระจายและถนนภายในหมู่บ้านมีสภาพแคบไม่ได้มาตรฐาน
- ไม่มีความปลอดภัยในการสัญจร
- ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามแนวถนน

#### ด้านแหล่งน้ำ

- แหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขิน
- ไม่มีระบบชลประทาน
- ระบบประปาไม่ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ
- มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์
- ปัญหาการรุกรานแหล่งน้ำของประชาชน

### 2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

- ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่พอเลี้ยงชีพ
- การขายผลผลิตได้ราคาต่ำในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูง
- การไม่มีอาชีพเสริม ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
- ประชาชนมีหนี้สิน
- ประชาชนขาดการรวมกลุ่มอาชีพแบบยั่งยืน
- ประชาชนมีแนวโน้มที่จะขายที่ดินที่ทำกินของตนเองมากขึ้น
- ปัญหาการใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างสูง
- ขาดองค์ความรู้และทักษะในการบูรณาการการบริหารจัดการ

### 3.ปัญหาด้านสังคม

- ปัญหาการรวมกลุ่มภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านยังมีน้อย
- ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่นสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกายหรือสนามกีฬามาตรฐาน
- ปัญหาความยากจนของประชาชน
- ปัญหาเรื่องการขาดคุณธรรม จริยธรรม การมีค่านิยมที่ผิด หลงในวัตถุนิยม

#### 4.ปัญหาด้านสาธารณสุข

- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
- ปัญหาด้านยาเสพติด

#### 5.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติมีความตื้นเขิน
- ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน ดินไม่มีคุณภาพ เนื่องจากการใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไป
- ปัญหาการขาดความรู้และจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุด

#### 6.ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง

- การจัดเก็บรายได้และงบประมาณในการบริหารองค์กรมีน้อย
- ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบการดำเนินงานของท้องถิ่น
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำให้ขาดความร่วมมือจากประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณ ทำให้การบริหารงานของ อบต. เป็นไปอย่างล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันได้รับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาการรับรู้ข่าวสารของทางราชการไม่ทั่วถึง

#### 7.ปัญหาด้านยาเสพติด

- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า
- ปัญหาการอยากกลอง อยากรู้ อยากเป็น
- ปัญหาเยาวชนมีความเสี่ยงสูงต่อสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน



## ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
<p>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ กลุ่มครองทางสังคม</p>	<p>1.1 จัดสวัสดิการ การคุ้มครองทางสังคมความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬาและ นันทนาการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</li> <li>- โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง</li> <li>- โครงการอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง</li> <li>- โครงการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน อปพร.</li> <li>- โครงการซ่อมแซมสำหรับผู้พิการ</li> <li>- โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด</li> <li>- โครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</li>   <li>- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน</li> <li>- โครงการกีฬารวมพลคนท้องถิ่น</li> <li>- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</li> <li>- โครงการกีฬาสมอพลีเกมส์</li> <li>- โครงการแข่งขันจักยานเกมส์ 3 วิถี</li> <li>- โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการของเด็ก</li> </ul>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
<p>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ กลุ่มครองทางสังคม</p>	<p>1.3 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ ศักยภาพของคนในท้องถิ่น</p> <p>1.4 ส่งเสริมบำรุงรักษาและอนุรักษ์สถาบันศาสนา และนันทนาการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการอาหารเสริมนม เด็กนักเรียนวัดห้วยเสือ และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>- โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> <li>- โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเข้าสู่ประชาคมASEAN</li> <li>- โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามอัชชาสัย</li> <li>- โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา</li> <li>- โครงการอาสาพัฒนาวัดและ โรงเรียน</li> <li>- โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันลอยกระทง</li> <li>- โครงการสนับสนุนจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร</li> <li>- โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน</li> <li>- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น</li> <li>- โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม</li> </ul>

<p>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ คุ้มครองทางสังคม</p>	<p>1.5 จัดบริการด้านสาธารณสุขทั้งด้านป้องกันและ รักษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน</li> <li>- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์</li> <li>- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ</li> <li>- โครงการจัดทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</li> <li>- โครงการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ</li> <li>- โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยในสุขภาพ</li> <li>- โครงการ TO BE NUMBER ONE</li> <li>- โครงการแม่และเด็ก</li> <li>- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.</li> <li>- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่</li> <li>- โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน</li> </ul>
---	---	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ	1. การพัฒนา แหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการขุดลอกดินรางระบายน้ำ</li> <li>- โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินก้นคลองส่งน้ำ</li> <li>- โครงการกำจัดวัชพืชและขุดดินคลองส่งน้ำ</li> <li>- โครงการขุดลอกดินคลองคอนกรีตส่งน้ำ</li> <li>- โครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองคอนกรีตส่งน้ำ</li> </ul>
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	1. การพัฒนาในการสนับสนุนกระบวนการประชาคมทุกระดับในการพัฒนาท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน และแผนชุมชน</li> <li>- โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)</li> <li>- โครงการประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ – จัดจ้าง</li> <li>- โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และวารสาร</li> <li>- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ</li> </ul>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	<p>2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บและพัฒนารายได้</p> <p>4. พัฒนาสถานที่พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล</li> <li>- โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน</li> <li>- โครงการฝึกอบรมและ ทักษะศึกษาดูงาน</li> <li>- โครงการประชาธิปไตยในท้องถิ่น</li> <li>- โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน</li> <li>- โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์สำนักงาน</li> <li>- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว และวิทยุ</li> <li>- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด</li> <li>- โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสำนักงาน</li> <li>- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย</li> <li>- โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</li> </ul>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
<p>3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ</p> <p>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน</p>	<p>4. พัฒนาสถานที่พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้</p> <p>1. พัฒนาในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชน</li> <li>- โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์</li> <li>- โครงการจัดซื้อปั้มน้ำไฟฟ้า</li>   <li>- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ</li> <li>- โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างตำบลสมอพลือ</li> <li>- โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า</li> <li>- โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3</li> <li>- โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 4</li> <li>- โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 6</li> <li>- โครงการปรับปรุงทางลอดวัดท่าไชยศิริ หมู่ที่ 1</li> </ul>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน	2. พัฒนาในการสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก (ข้างบ้านอัยการ)</li> <li>- โครงการวางท่อ คสล.และลงคูกรังทรายถมหลังท่อ</li> </ul>
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1. พัฒนาในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก – ปุ๋ยชีวภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการป้องกันโรคระบาดในพืช</li> <li>- โครงการเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี</li> <li>- โครงการแปลงนาสาธิตพืชผัก</li> </ul>
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2. พัฒนาในการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการส่งเสริมอาชีพ</li> <li>- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนหมู่บ้าน</li> <li>- โครงการส่งเสริมความพอเพียงตามแนวทางวิถีเศรษฐกิจชุมชน</li> </ul>

--	--	--



ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>1. พัฒนาในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สวยงาม</p> <p>2. พัฒนาในแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะด้วยตนเอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการบ้านนำอยู่ชุมชนร่วมใจถนนใส่สะอาด</li> <li>- โครงการปลูกและรักษาต้นไม้</li> <li>- โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี</li>   <li>- โครงการจัดเก็บขยะ</li> <li>- โครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์</li> </ul>